

ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับมัธยมปลาย

THAI

utbildningsinfo.se

Skolverket

การเข้าศึกษาระดับมัธยมปลาย
จะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

การจะเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับชาติ (nationellt program) ระดับมัธยมปลาย นักเรียนจะต้อง:

- เรียนจบชั้น ป. 9 ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือการศึกษาที่เทียบเท่า
- ยังไม่เคยจบการศึกษาในระดับมัธยมปลายมาก่อน
- เริ่มการศึกษาอย่างช้าที่สุดในช่วงครึ่งแรกของปีที่นักเรียนมีอายุครบ 20 ปี

การที่จะมีคุณสมบัติเพื่อเข้าเรียนหลักสูตรสายอาชีพ (yrkesprogram) นักเรียนจะต้องได้คะแนนจากการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับผ่านในวิชาภาษาสวีเดน หรือภาษาสวีเดนเป็นภาษาที่สอง ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิชาอื่นๆ อีกห้ารายวิชา

การที่จะมีคุณสมบัติเพื่อเข้าเรียนหลักสูตรสายสามัญ (högskoleförberedande program) นักเรียนจะต้องได้คะแนนจากการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับผ่านในวิชาภาษาสวีเดน หรือภาษาสวีเดนเป็นภาษาที่สอง ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิชาอื่นๆ อีกเก้ารายวิชา

สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรสังคมศาสตร์ และหลักสูตรมนุษยศาสตร์ สี่ในเก้า ของเก้าวิชาอื่นๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น จะต้องประกอบไปด้วยวิชา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศาสนา

สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรเทคโนโลยี สามในเก้า ของเก้าวิชาอื่นๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น จะต้องประกอบไปด้วยวิชาชีววิทยา ฟิสิกส์ และเคมี

สำหรับหลักสูตรสุนทรียศาสตร์ จำนวนวิชาอื่นๆ อีกเก้าวิชาดังกล่าวข้างต้น นักเรียนสามารถเลือกได้ตามอิสระ ทั้งนี้อาจจะมีการทดสอบความถนัดร่วมด้วย

สำหรับหลักสูตรประเภทพิเศษ อาจมีการกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีความรู้พื้นฐานพิเศษในวิชาหรือสาขาวิชาที่มีลักษณะเด่นสำหรับหลักสูตรพิเศษนั้นๆ ได้

การคำนวณค่าคะแนนของ
คุณวุฒิ (meritvärde) ทำได้ดังนี้

หลักสูตรการศึกษาที่เป็นที่นิยม มักจะมีจำนวนผู้สมัครมากกว่าจำนวนที่เปิดรับ ซึ่งกรณีดังกล่าวทางโรงเรียนจะต้องทำการคัดเลือกนักเรียน โดยนักเรียนที่มีค่าคะแนนของคุณวุฒิสูงสุดจะได้เข้าเรียน ค่าคะแนนของคุณวุฒิ หมายถึง ผลรวมของค่าคะแนนในวิชาที่นักเรียนได้คะแนนสูงสุดจำนวน 16 วิชา สำหรับหลักสูตรที่ต้องมีการทดสอบความถนัด จะมีการนำคะแนนสอบดังกล่าวมานับรวมด้วย

ค่าคะแนน (betygsvärde) สำหรับผู้ที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ ปี ค.ศ. 2011 คือ:

ระดับ MVG=20 คะแนน ระดับ VG=15 คะแนน ระดับ G=10 คะแนน

ค่าคะแนน (betygsvärde) สำหรับผู้ที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ ปี ค.ศ. 2013 เป็นต้นไป คือ:

ระดับ A=20 คะแนน ระดับ B=17.5 คะแนน ระดับ C=15 คะแนน

ระดับ D=12.5 คะแนน ระดับ E=10 คะแนน ระดับ F=0 คะแนน (ซึ่งหมายถึงการสอบไม่ผ่าน)

ค่าคะแนนสำหรับกลุ่มวิชา เช่น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา) คำนวณได้โดยการนำจำนวนวิชาในกลุ่มคูณด้วยค่าคะแนนของกลุ่มวิชานั้นๆ ทั้งนี้นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2012/13 เป็นต้นไป จะไม่มีการให้คะแนนสำหรับกลุ่มวิชาอีกต่อไป คะแนนสูงสุดหรือที่เรียกว่า ค่าคะแนนของคุณวุฒิสูงสุด ที่นักเรียนสามารถมีได้ คือ 320 คะแนน

ในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนสำหรับปีการศึกษา 2014/15 เป็นต้นไป นักเรียนที่เคยเรียนวิชาภาษาสามัญใหม่เป็นวิชาเลือกภาษา จะสามารถนับค่าคะแนนวิชาดังกล่าวเพิ่มเติมจากวิชาที่ได้คะแนนดีที่ 16 วิชาได้ กรณีนี้ค่าคะแนนของคุณวุฒิสูงสุด ที่นักเรียนสามารถมีได้ คือ 340 คะแนน